



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 491

ngày 05 tháng 12 năm 2004

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Vô Cùng

Vô cùng tâm đạo qui duyên tốt
Khai triển chính mình tự sống yên
Qui hội tình người duyên đạt đạo
Khai thông trí tuệ tự phân hòa

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 25/09/04 đến 03/10/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Cái gì gọi là đứng đắn?
- 2) Trật tự là gì?
- 3) Đầu đuôi thì ai cũng có cần gì phải lo?
- 4) Cần trí sáng tâm mình hay không?
- 5) Minh đạo mình đời để làm gì?
- 6) Xử sự tốt đẹp để làm gì?
- 7) Nhịn nhục tối đa để làm gì?

<p>1) Atlantic city, 25-09-04 12:30 AM <i>Hỏi: Cái gì gọi là đứng đắn?</i></p> <p>Đáp: Thưa cái gì gọi là đứng đắn đều rất có trật tự</p> <p>Kệ: <i>Trật tự là sự đứng đắn nhất Tiến hoá tốt đều có trật tự Giải tiến tâm linh phải khổ hạnh Qui nguyên thiên giác tự truy linh</i></p>	<p>2) Atlantic city, 26-09-04 5: 25 AM <i>Hỏi: Trật tự là gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa trật tự là đầu vào đáy có đầu có đuôi</p> <p>Kệ: <i>Dung hòa trật tự an yên qui Giải tỏa phiền ưu nở nụ cười Quý tưởng trời cao không dấy bận Quán thông trời đất rõ thâm ân</i></p> <p><small>* ngày 27-09-04:Thầy không có viết</small></p>
<p>3) Atlantic city, 28-09-04 2: 18 AM <i>Hỏi: Đầu đuôi thì ai cũng có cần gì phải lo?</i></p> <p>Đáp: Thưa phải làm việc có đầu có đuôi mới đúng</p> <p>Kệ: <i>Thực hành đứng đắn đầu đuôi Tiến hóa thâm sâu tự giải mù Cơ tạc quân bình không dấy bận Bình tâm học hỏi tự phân lần</i></p>	<p>4) Atlantic city, 29-09-04 1: 10 AM <i>Hỏi: Cần trí sáng tâm minh hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa rất cần trí sáng tâm minh thì mọi việc được tốt</p> <p>Kệ: <i>Qui y Phật Pháp tiến thân hành Trí sáng tâm minh tự hướng thanh Quý tưởng Trời cao qui một mối Thành tâm thực hiện hướng trong lành</i></p>
<p>5) Atlantic city, 30-09-04 9: 54 AM <i>Hỏi: Minh đạo minh đời để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa minh đạo minh đời để xử sự tốt đẹp hơn</p> <p>Kệ: <i>Minh đạo minh đời qui một mối Khai thông trí tuệ pháp từ hồi Qui y Phật pháp không thay đổi Chuyển hóa thâm sâu rõ đạo đời</i></p>	<p>6) Atlantic city, 01-10-04 1:00 PM <i>Hỏi: Xử sự tốt đẹp để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa xử sự tốt đẹp để được hòa ái tương thân</p> <p>Kệ: <i>Xử sự tốt đẹp được tương thân Giải phân đời đạo đúng tinh thần Qui y Phật pháp càng thêm qui Uyển chuyển không ngừng tự thức tâm</i></p> <p><small>* ngày 02-10-04:Thầy không có viết</small></p>
<p>7) Atlantic city, 03-10-04 5:12 AM <i>Hỏi: Nhịn nhục tối đa để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa nhịn nhục tối đa để tiến trong thanh tịnh</p> <p>Kệ: <i>Duyên lành nhịn nhục để tiến thân Giải tỏa uất khí thanh tự đạt Giúp đỡ chính mình tâm đạt thức Qui y Phật Pháp phân đời đạo</i></p>	

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ SẴN CÁI PHÁP

“Mỗi phần sẵn pháp đặc ân
Thanh cao ô trước tự lần chuyển qua”

Mỗi phần đều có sẵn cái sự sáng suốt, cái đặc ân bên trong. Nếu các bạn không có đặc ân sáng sủa, các bạn không bao giờ quyết định được việc gì hết, tấn thối do tiên ý của các bạn. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta đã đặt một đường lối tiến theo cái tiến trình của Đức Thích Ca, Đức Di Đà... cũng như các vị Tiên Phật trọn lành đã có thể cảm động lòng người. Chính chúng ta đã kính mến các Ngài, và chúng ta chọn lấy con đường tự cách mạng bản thân để hóa giải và thăng tiến trở về quê xưa chốn cũ, hôn vĩa tương hội, thì chúng ta phải chấp nhận tu và phát triển cái gì mà Trời Phật đã ảnh hưởng chúng ta, đó là cái đặc ân.

Cái pháp có sẵn trong tâm mọi người. Cho nên tôi nói cái đạo này là đạo của các bạn, mỗi người đều có một cái đạo, có một cái pháp, mà các bạn không cởi mở, không chịu khai thông những sự trước ô của nội tâm thì các bạn không bao giờ còn cái pháp hết, bạn sẽ mất pháp, gọi là “mạt pháp”. Người nào nói “mạt pháp” là chính họ đã mạt đó. Còn chúng ta tu ở đàng này, càng ngày càng mở thì chúng ta thấy pháp, nhắm con mắt các bạn thấy ánh sáng, nhắm con mắt các bạn thấy tâm các bạn được an, thanh tịnh, đó là cái pháp. Chúng ta lại có cái đặc ân và có sẵn sàng cái pháp ở bên trong thì chúng ta phải tiến về sự thanh cao.

Sự ô trước bên trong chúng ta chúng ta cũng phải tiến qua để hiểu.

Tự lần chuyển qua: chúng ta tiến qua hết những sự ô trước của nội tâm, chúng ta mới biết thông cảm tại sao nó ô trước. Tại vì Chủ Nhơn Ông không có bình tĩnh, bàng hoàng, không có nhất định, thì nó phải sa vào chỗ ô trước. Khi Chủ Nhơn Ông sáng suốt thì tự nhiên nó phải tiến về cái thanh cao, bình thản, thơi thới ở bên trên, buông bỏ tất cả và hòa đồng với tất cả, nó mới chuyển lần qua, nó đi lên, nó tự sửa, bước này tới bước khác.

Thông Báo của Ban Chuyển Vận trong ngày Thiên Ca (Jan 01,2005)

Kính thưa các bạn đạo,

Để chuẩn bị xe Bus, đưa đi và đón về, cho tất cả các bạn đạo ở tại Hotel Marriott đi đến Hí -Viện La Mirada trong ngày Thiên Ca được chu đáo, Ban Tổ Chức nhận thấy còn có một số bạn đạo đã ghi danh ở tại Hotel trong mấy ngày Khóa Sống Chung, nhưng chưa ghi danh cho BTC biết là có cần phương tiện (xe Bus) của BTC để đi đến rạp hát La Mirada trong ngày Thiên Ca này hay không ?

Vì đã có trên 420 bạn đạo ghi danh ở tại Hotel Marriott trong mấy ngày Khóa Sống Chung, nhưng chỉ có khoảng 140 bạn đạo đã ghi danh cho biết là cần phương tiện (xe Bus) của BTC để đi đến Hí Viện La Mirada.

Kính thưa các bạn đạo, vì ngày hôm đó là ngày New-Year Holiday, nên rất khó mượn thêm xe nếu mình cần thêm. Do đó, BTC mong quý bạn đạo liên lạc ngay với Ban Chuyển Vận nếu thấy mình chưa ghi danh cho phương tiện chuyên chở này. Còn các bạn đạo đã ghi danh cho phương tiện chuyên chở này và đã được sự trả lời của Ban Chuyển Vận thì không cần ghi danh nữa.

Khi liên lạc bằng điện thoại, nếu thấy đường giây bị bận hoặc không có ai trả lời, xin quý bạn vui lòng để lại lời nhắn rõ ràng và đầy đủ trong máy (tên họ, nơi cư ngụ, số điện thoại, tổng số người trong nhóm sẽ đi chung).

Kính thưa các bạn đạo, vì BTC đã không tính sự chi phí cho phương tiện chuyên chở này trong Khóa Sống Chung kỳ này, vậy nếu các bạn ghi danh cho phương tiện chuyên chở này xin các bạn đóng tiền và lấy vé xe Bus tại quầy ghi danh tại Hotel. Giá biểu cho phương tiện chuyên chở này là \$13/US cho một người.

Ban Chuyên Vận chúng tôi xin thành thật xin lỗi và mong các bạn thông cảm cũng như phụ giúp để chúng tôi hoàn thành công việc giao phó được tốt đẹp.

Xin cảm ơn các bạn,
Thay mặt Ban Chuyên Vận,
Dương Như Tùng
Tel: (714) 715-5635
Email: Tung_lax008@yahoo.com

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin các bạn đạo Vô Vi hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Đan Mạch anh **Khổng Trung Huyền**, sanh ngày 19 tháng 06 năm 1945. Hưởng thọ 60 tuổi từ trần ngày 26 tháng 11 năm 2004. Linh cửu được mai táng tại nhà thờ Esbjerg Đan Mạch. Xin cầu chúc linh hồn anh Huyền siêu thăng về nơi tịnh quốc.

*Chúc anh thượng lộ an bình
Vui cùng ân hưởng tình nồng Trời ban
Ra đi thanh thản nhẹ nhàng
Về nơi cố quốc ngàn đời nhớ thương*

Bạn đạo
Đan Mạch đồng chúc

THƠ

HOÀI TÂM

*Một phút mê tâm, hóa thân tàn.
Bao năm tu luyện, phải đành cam.
Công phu, công quả, muôn màng.
Đường tu lối dở, mây tan lưng Trời.
Tại không nghe, những lời Thầy dạy.
Để Lục Trần súi đại, hành sai.
Bây giờ hối tiếc dài dài.
Thầy đi biệt xứ, đâu ai độ giùm.
Không vì thế, ta chùn tiến bước.
Để cuộc đời, nghiệp chướng vấn vương.
Quyết theo Thầy Tổ, đường gương.
Độ con thoát khỏi Gian-Dương bão bùng.
Nhưng tu phải, đại hùng, đại lực.
Khẩn xin Thầy, giúp sức cho con.
Vườn xưa cảnh cũ, Bông Non.
Hiệp cùng Thầy Mẹ, sắt son vẹn gìn.*

Minh-Nghĩa

Bình Tân ngày 20-9-2004

===

Học Thầy Tư - Thiên sư Lương Sĩ Hằng

*Tu Thiên nhập thất chốn không nhà
Cứu khổ tâm thanh Đức Thánh Cha .
Tĩnh tọa Thiên ca vui Phật pháp ,
Mĩm cười dzui dzẽ bến mê qua .
Tĩnh trời tận độ duyên lành đến ,
Vô ngã vị tha bốn tánh ta .
Trí Huệ -Từ Bi ai cũng có
Vô vi tiếng trống lá là la ,*

NANCY 6-11-2004

====

THIÊN ĐỊA NHÂN.

*THIÊN Tôn: Thượng Đế tọa ngôi cao,
Bồ Tát, Phật, Tiên cũng ngự vào,
Hòa một, chung sức nâng Trần hạ,
Hướng đường Đạo Đức, sáng muôn sao.*

*ĐỊA Tạng: cõi âm, giảng Pháp sâu,
Tội hồn u uất, chặt lối vào,*

Bao giờ Địa Ngục không còn tội,
Phật Sống Tế Công hạ sen nao?...

NHÂN gian: sinh chúng sống trần lao;
Cuộc Trần tạm bợ, giống chiêm bao,
Đói khổ lắm than, chiến tranh khỏ ,
Sao không tìm đến Vô Vi nào?...

THIÊN Cảnh: Trời ban chốn đẹp lành,
Đường Trần muốn nhẹ: bước vân hành.
Phật, Tiên, Thánh, Chúa:từ Trần hạ,
Sao không trở gót, hưởng Trời thanh.

ĐỊA Lợi: chúng sanh, chốn Địa đàng,
Uống, ăn, thờ, ngủ :Mẹ(1) lo toan,
Ban ơn giáo hóa, như Trời biển,
Ai sớm đổi thay: hưởng Thiên Đàng?

NHÂN sự: cuộc Trần, lắm trái ngang,
Oan khiến dày xéo, nợ cứu mang,
Xáo trộn đảo điên, luân hồi kiếp,
Vô Vi hòa điệu: hết rộn ràng...

SG, 05-11-2004.

TRẦN KIÊN HOA.

(1)-Địa Mẫu (Thượng Đế).

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo báo cáo tháng 10 2004 chúng tôi đã nhận được cho đến 02 tháng 12 - 2004 cho quỹ cứu khổ ban vui:

Người gửi	US\$	Currency\$
Phung Thi Thu (Mtl)	100.00	
Ho V Hue (Ca)	100.00	
Trang Duong (VA)	200.00	
Song Huynh (Wi)	50.00	
Luong Lan (qua HAHVV Houston)	200.00	
Nguyen Duc Tu (CA)	100.00	
Lam Minh My phuong (ON)	38.46	50
Vo Danh (Ca)	1000.00	
Cuong Nguyen (MI)	100.00	
Ấn Danh (Ca)	220.00	
HAHVV Florida	420.00	
Song Huynh (Wi)	50.00	
Tran Bao Nghien (OR)	100.00	
Long Bui (TX)	100.00	
Cuong Nguyen (MI)	100.00	
Mai Thi Mong Diep (VA)	50.00	
Ấn Danh (VA)	50.00	
Sandy Nguyen & Duc Tran (BC)	166.67	200
Song Huynh (Wi)	50.00	
HAHVV Florida	370.00	
Ho Thanh Hoang (Mtl)	166.67	200
Cuong Nguyen (MI)	100.00	
Nguyen Thien Huong (Wa)	20.00	
Gia dinh Le Mai (Ca)	100.00	
Bobby Nguyen (Dinh Thi Huyen Chau gửi thay)(TX)	500.00	
Nguyen Thi Thoại (Ca)	300.00	
Nguyen Dang Giang (Ca)	100.00	
Nguyen Dang Sang (Ca)	100.00	

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được sử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui gửi đi cứu lụt và giúp đỡ những gia đình nghèo hay các em câm điếc, mồ côi, mua hòm cho người chết mà gia đình không đủ trang trải, người cùi ...hay những ai nghèo khổ mà Thầy cho biết cần gửi.

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã giúp cho quỹ cứu khổ ban vui này được tồn tại từ năm 1998 tới nay.

Nhân dịp khóa sống chung và Thiên Ca vào cuối năm nay tại Nam Cali chúng tôi sẽ có hình ảnh và thư từ báo cáo đến quý bạn đạo đầy đủ.

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây như sau :

Phan Cao Thang – email : aphancao@videotron.ca

Ngân phiếu xin đề **VoVi Association of Canada** và gửi về :

7021 Louis-Hebert St #1C Lasalle Quebec H8N3E9 Canada

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng

Hội trưởng HAHVV Canada

BẠN ĐẠO VIẾT

VÔ VI CÓ GÌ LẠ !

(Sau hai mươi lăm năm Hoàng Pháp của Đức Thầy nơi Hải Ngoại).

-----ooOoo-----

Kỷ niệm 25 năm Thầy xa quê hương, cũng là 25 năm Thầy Hành Pháp nơi Hải ngoại, chúng con nơi quê nhà không biết lấy gì đền đáp công ơn Đức Thầy đã đem Đường Đạo lại cho chúng con Tu Hành hầu mong sớm tìm về con đường giải thoát, thấy được sự tiến bộ thực chất, có tình thương thực sự chứ không thương như trong lý thuyết sách vở. Có con đường đi nghiêm túc, giữ khắc thực hành Đạo Pháp đầy đủ, rõ ràng rành mạch và nhất là không mê tín dị đoan ...

CÂM MỒM: Tôi có một người bạn hỏi: Anh Tu Thiên Pháp gì, anh kể cho tôi nghe có hơn tôi được chút gì? - Thú thực như hồi trước khi Tu về Hữu Vi thì tôi đã "nói toạc" ra cho anh ta biết: Tôi Tu được hơn anh cái này cái nọ, biết được những chuyện mới lạ này kia. Nhưng ngay lập tức, tôi nhớ lại những điều Thầy giảng: Minh Tu cho mình, chứ Tu cho ai đâu. Tôi lại "Câm mồm" - Tôi nói: "Có gì hơn anh đâu, nhưng thực chất bây giờ tôi Tu thì Tu đều hằng ngày để không bỏ cử, thứ hai là tôi Tu để mở thức hòa đồng bên trong, để sửa chữa phần bên trong tôi thôi, chứ chẳng hơn gì đâu". Trả lời vậy cho nên anh bạn tôi tui ngu, không có gì để tranh chấp nữa cả. Tôi thầm cảm ơn Trời Phật, Đức Thầy đã dạy cho con những bài học "hơn thua tranh cãi đó". Vì quý vị biết không? Hồi mới Tu Vô Vi, khi thấy Pháp này hay, ai cũng muốn đem phổ biến cho bạn bè hoặc người thân biết để cùng hưởng được cái phước là tìm được con Đường Đạo chân chính, đơn giản mà lại kết quả.

GIAN NAN TRÊN ĐƯỜNG TU HỌC: Từ khi biết Pháp là khi Thầy bước chân ra đi. Để đem Đạo Pháp ban rải ra Thế Giới bên ngoài cho nơi xứ sở nào cũng biết PLVVKHHBPP. Hồi đó mới biết thì tham hành, tham nói, tham khoe, bây giờ mới biết những điều hồi đó là những cái sai, cái thiếu của bây giờ. Hồi đó tôi Tu tại một Tỉnh lẻ thuộc Miền Tây, tin tức Tu Học không có, thông tin cập nhật không được thông thoáng như bây giờ. Nhớ lại những mẫu tin nhỏ, viết tay lối 5, 6 hàng, gửi thầm kín bằng xe đò quen biết hoặc một người bạn nào có dịp đi Thiên Đường. Người nhận được đem về chép tay lại 5, 7 bản gửi cho

bạn đọc rồi chuyển tay coi và Tu Hành theo những câu văn kia, đã chậm mà không chính xác nữa ... Thời gian qua rồi mới đây mà 25 năm dài đằng đẵng .On lại thời gian, Tôi thấy nay Thầy đã già rồi (Tám mươi hai tuổi) chẳng. Song Thầy vẫn mạnh khỏe, ngày cũng như đêm dùng Điển Quang nghiên cứu tìm những điều hay, hợp tình lý để dạy giỗ cho Thiên Sinh qua các phương tiện :từ nhiều loại như Kinh sách thơ văn, Báo PT ĐN, Đặc San VôVi; băng cassette, băng Video, băng CD,VCD, DVD..., các buổi nói chuyện nội bộ cũng như ngoài công cộng đã đem lại những thành quả mỹ mãn , nhất là đã có 23 lần Đại Hội Vô Vi Thế giới. Mười Năm các Chương Trình Thiên Ca tổ chức tại nhiều nơi khắp mọi miền Thế Giới. Vậy chúng ta không tiến, là do ta hành chưa đủ, chưa đúng, chưa chịu khó phấn đấu đi lên, chưa buông bỏ chuyện đời . Tham ái, tham vật chất giàu sang ; rồi cũng phải bỏ lại Trần Gian sau lần trút hơi thở cuối cùng ra đi. - Đã bao nhiêu lần như vậy, bây giờ biết được con đường Luân Hồi vay trả tại Trần Gian này qua nhiều kiếp: Khoáng vật, thực vật, động vật và trở lên làm người. Đã bao lần ở tại Trần Gian, đã bao nhiêu kiếp. Cái gì đã làm cho ta ở lại ? Chúng ta chỉ được trả lời : Là cái "Vô Thường" không hằng hữu bởi "bản ngã trần trụi" này. Chuyện trả vay, nay ta đã rõ, muốn chấm dứt con đường cũ đó, phải dứt khoát chuyện đời , tìm đường trở về nguồn cội quê xưa. Đó là con đường " phần bổn hoàn nguyên" mà Thầy đã 25 năm rao giảng miệt mài cho đàn đệ tử thương yêu bằng chính bản thân tự trong mình chứ không tìm đâu xa lạ cả. Từ buổi ra đi Hành Đạo đến nay, Thầy đã dần bước sống hòa vui, dịu dàng con dại lang thang, ngụp lặn trên khối tròn lục địa đầy tranh chấp, máu lệ đau thương này. Ai là người được hưởng Hồng ân đó?- Chúng con đây ! Thầy ơi!

ĐỨC THẦY: - Nói đến những kỷ niệm về Thầy thì bề ngoài hình như không có đối với chúng con nhiều, trong những Bạn Đạo đang ở tại VN so với các Bạn Đạo ngoài Thế giới sau khi Thầy đi vắng, nhưng thực chất bên trong , trong cuộc sống đời thường, chúng con đã ảnh hưởng quá nhiều điều trong Ý Đạo, trong Đường Tu mà Đức Thầy đã rao giảng , tạo nhân duyên cho chúng sanh ,những ý niệm tốt lành thì những kỷ niệm nho nhỏ có thấm vào đâu so với một đời đau khổ nếu những linh tử đó không biết Tu. Đức Thầy một nhà Truyền Pháp khác hẳn với mọi người xưa nay: Sáng suốt như một nhà cách mạng trần thế. Vững vàng để chống đỡ những phong ba như bức Vạn Lý Trường Thành, mở rộng lòng thương với bao linh hồn tội lỗi; lây lất; cạn kiệt; lai láng như mặt nước Biển Đông...Xa vớivới những mê tín , dị đoan trong hữu vi sắc tướng . Cao xa hơn về bề dày của Lịch Sử, những lời dạy của Thầy cũng đã chạm trán, để rồi hòa đồng với các Đấng Tôn Sư đi trước như Đức Thích Ca, Zesu Christ, Lão , Khổng ... và hôm nay những người con Phật, con Chúa, Lão, Khổng ...cùng chung một đường hòa đồng trong Vô Vi, kể trước người sau theo Thầy dẫn Đạo đang tìm về một nguồn cội của muôn loài vạn vật mà số đông loài người chưa hiểu rõ bằng Điển Quang :Cái ân huệ mà Đấng Thượng Đế đã ân ban cho nhân loại: những đức con thức giác tiên phuông về với Đấng Cha lành hằng hữu trong sâu thẳm,lặng lẽ từ tận đáy lòng của mỗi con người tại thế . - Thượng Đế ơi ! Ngài có còn mở trí ban ân cho họ hiểu hơn không? Để họ được thọ hưởng những ơn sâu Trời biển kia như chúng con có được những An Tứ của Đức Thầy và Đấng Cha Trời, trực tiếp dạy bảo từ hiển lộ cho đến âm thầm trong từng phút khắc , trong nơi vi tế nhất của mỗi Linh Tử xuống Trần học Đạo xưa nay. Lý thuyết thì nhiều đầy ồn ào tranh cãi, thực chất thì quá đơn giản như Vũ Trụ chỉ có một và hai (Nhất nguyên và Nhị nguyên).- Nơi đây Pháp Lý Vô Vi ta đã tìm được con đường số một bằng "Vạn thù qui nhất bổn". Con đường trở lại "Cửa Nam Thiên" , nơi đó chi(có Ánh sáng của Trí Huệ, của lửa Tam Muội đã Tu Luyện cho Ngũ Khí Triều Nguyên, cho âm dương hợp nhất , cho con đường Mạch Đốc mở lối Hồi Nguyên trở về Hà Đào Thành mà kết tụ Mô Ni Châu , Thánh Thai, Linh Thể (linh hồn) ...

Cái Linh Thể đó là kết quả của Cuộc Đua, của Vận Động Viên đua xe Vô Vi. Nhưng không chỉ dừng chân tại đó , Linh Thể này còn phải về bên trên Học Đạo cái chất liệu của Phật Thánh Tiên cho am tường hằng hữu trong cuộc đời của một Thiên Thể mới được hòa tan với các tầng giới thượng thiên . Khi đã hành thông các bước định vị của Linh Hồn siêu xuất . Linh Hồn đó sẽ được chứng quả

tại đó, rồi trở về Trần tiếp tục cuộc sống của cái nhục thể còn lại cho đến ngày hết kiếp. Khi Liễu Đạo họ sẽ trở về con đường xưa nơi chứng quả. An nghĩ Hoàng Pháp thậm thâm vi diệu như Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu, hoặc họ nguyện trở lại Trần gian để phục vụ nhân sanh, tài bồi cho sinh chúng, trả ơn "Vay Pháp Trả Pháp" cho người đời đang cố tâm học Đạo và Hành Đạo như các Đức Phật Sống Tế Công, Quan Âm Bồ Tát ... Các vị hiện hữu đang dùng các công năng của quả vị Phật mà chăm lo cho đời sống Tinh Thần cho sinh chúng, cho Pháp Lý Vô Vi: như Đức Thầy Tám... Các Ngài đã dày công hóa độ, từ Việt Nam ra Thế Giới cho nhiều người đã biết về Pháp Lý Vô Vi. Nhưng còn nhiều, nhiều người nữa chưa biết, chưa thông. Vô Vi đối với họ còn xa vời, còn quá vọng tưởng, hiểu lầm, đang đóng băng trong mắt phàm, trong lý thuyết dây chuyên từ nhiều kiếp (họ nghĩ vậy)! Không đâu thực chất của Vô Vi là ở đây: Chúng tôi đang trăm ngàn lần trong ngóng, mọi chúng sinh, mọi con người không kể là VN, là màu da, sắc tộc, mắt xanh, mắt nâu, tóc đen, tóc vàng chi cả. Chúng tôi rất mong muốn nhân loại tìm về Vô Vi. Chúng tôi không tranh giành người Đạo, Đạo là của chung trong Trời Đất, không nhồi nhét để ai theo. Chúng tôi chỉ mong họ ngoái cổ trở lại "con đường tắt" này để đi cho họ cùng đi mau. Hỡi ai! Vật chất Thế gian đã tiến bộ quá nhiều. Nếu còn tham luyến mãi thì còn trì trệ, còn đau khổ triền miên. Oi cảnh khổ Trần gian biết bao giờ cho dứt. Có phải chúng tôi tham quá phải không các bạn? - Đúng! chúng tôi đang tham cái Thanh, muốn cho nhân loại đều Thanh hết, để rời cái khổ, cái trần trước dập vùi. Oi! Trần gian còn nhiều nơi lệ trào, máu đổ, thịt rơi, của chiến tranh không có lối thoát ...

Nhìn lại 25 năm Hành Đạo của Đức Thầy Tám Vĩ Kiên nơi Hải Ngoại, là một chuỗi thời gian dài trải trở với nhiều trở lực trần trước mà Đức Thầy đã suôn sẽ vượt qua, đã xây dựng một tập thể Bạn Đạo Vô Vi có nhiều nơi Tu học khang trang, tiện nghi có tầm cỡ Thế Giới, từ Thiền Viện, Thiền Đường cố định và lưu động, các khóa học "Chung Thiền" tại các nơi chưa đủ điều kiện. Thầy miệt mài xây dựng đến được 23 Đại Hội Thế Giới Vô Vi, 10 năm Thiền Ca mang đầy đủ bản sắc Dân Tộc Việt hoành tráng, đã hội ngộ cùng các Nghệ Sỹ Ưu Tú của Vô Vi và ngoài đời. Thực hiện hằng năm tại nhiều địa điểm, đã đem lại sự hòa đồng Đời Đạo, một phương thức Hành Đạo nhẹ nhàng thanh thoát những âm ba sống động, thúc đẩy các Linh Căn cố gắng Tu Hành để sớm trở về cội nguồn bằng những vần thơ:

"ĐẠO TRỞ HOA".

*Từ nơi nguồn cội ân ban ra,
Pháp lý Thiền Hành xuống nước ta.
Tổ khởi nay tràn quanh Thế Giới,
Thầy Tám Hoàng Pháp: hai lăm xa,
Đại Hội 23 Hawaii mở,
Đệ Tử Vô Vi hợp một nhà.
Góp Diễn năm châu đời tổ ngộ,
Thiền Ca vang mãi, Đạo trở hoa.*

Thiền Đường PHÚ NHUẬN, VN, 11-06 -2004.

Kính bái,

TRẦN KIÊN HOA.